



ประกาศจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน ๒ อัตราสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร การประเมินสมรรถนะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ ๑	นายภูมิพัฒน์ พรหมวังขวา	เลขประจำตัวผู้สมัคร ๔
ลำดับที่ ๒	นายอนุชา เก่งเขตรกิจ	เลขประจำตัวผู้สมัคร ๕
ลำดับที่ ๓	นางสาวนกุล วัฒนกุล	เลขประจำตัวผู้สมัคร ๑
ลำดับที่ ๔	นางวัชรวิลา สีนสวาท	เลขประจำตัวผู้สมัคร ๑๑
ลำดับที่ ๕	นายธนากร สิทธิราช	เลขประจำตัวผู้สมัคร ๑๖
ลำดับที่ ๖	นางสาวจิตตภา สอนจันทิก	เลขประจำตัวผู้สมัคร ๑๐

หากปรากฏว่าภายหลังผู้สมัครเข้าการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายนั้น จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่สิทธิเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ เป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิก การขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในกำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม วัน เวลาที่ส่วนราชการกำหนด

จึงประกาศให้ทราบและให้ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒ มารายงานตัว เพื่อปฏิบัติราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ศูนย์ราชการแห่งที่ ๒ เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพีระพล ตันตโอภาส)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี